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บันทึกรายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด 

สมัยวสิามัญ  ครั้งที ่๑  ประจำปี พ.ศ.256๗ 

วันจันทร์ที่  ๒๒  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทา่ตลาด 

ผู้เข้าประชุมฯ  

ลำดับ

ที ่

ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายมนชัย        พร้อมมูล ประธานสภา ฯ มนชัย    พร้อมมูล 

๒ นายประวทิย์     บุญม ี รองประธานสภาฯ ประวิทย์  บุญม ี

๓ นายสุนทร        กิฬาลาช สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ สุนทร      กิฬาลาช 

๔ นางหฤทัย     ทองสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ หฤทัย    ทองสุวรรณ 

๕ นางสุธาสินี     อยู่ในธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ สุธาสนิี   อยู่ในธรรม 

๖ นายจรัส     พงษ์รอด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ จรัส      พงษ์รอด 

๗ นายเฉลิมชัย   ธนากรวโรดม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ เฉลิมชัย  ธนากรวโรดม 

๘ นายปรชีา     นาคอ่วมค้า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ ปรีชา     นาคอ่วมค้า 

๙ นางสายทอง     เอี่ยมม ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ สายทอง    เอี่ยมมี 

๑๐ นายธเนศ   เลิศสมจิตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ ธเนศ   เลิศสมจิตร 

๑๑ นางสาวณาปรีญา   นกแก้ว เลขานุการสภาฯ ณาปรีญา   นกแก้ว 

ผู้ไม่มาประชุมฯ 

- ไม่ม ี
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ผู้เข้าร่วมการประชมุฯ 

1. นายนวิัติ       หริัญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

2. นายฉลวย      เกตุบุญลือ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

๓. นางภคมน      คุณัชน์ธาดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

๔. นายบุญชัย               เตชะศิรนิุกูล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

๕. นางสาวอารยี ์     เปี่ยมมีสมบูรณ ์ รองปลัดองค์การบริหารสว่นตำบลทา่ตลาด 

๖. นางสาวสุรภา     ทองเมือง  ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

๗. นางพรทิพย์     ราชดารา  ผูอ้ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๘. นายศุภชัย                ชุษณะนาคินทร ์ ผูอ้ำนวยการกองการศกึษาฯ 

๙. นางสาวสายฝน        บำรุงนอก        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

๑๐.นายชัยวัฒน ์    มั่นจินดา  นักทรัพยากรบุคคล 

๑๑.นางสาวสุภารัตน์       คำนันท ์  เจ้าพนักงานพัสด ุ

๑๒.นางสาวพนิดา     สุดล้ำเลิศ  ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ศษ.) 

๑๓.นางสาวปิยมาภรณ์    มันทะกะ  นิติกร 

๑๔.นางสาวสนิีนารถ     มะหะหมดั  นักพัฒนาชุมชน 

๑๕.นางสาวศศธิร         กัลยาวุฒิพงศ ์ ผูช้่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๑๖. นางสาววชิราพรรณ   จันทโรกร  พนักงานจ้างเหมาฯ 

  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น. 

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาดมาครบองค์

ประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ไดจุ้ดธปู เทียน บูชาพระรัตนตรัยและกลา่ว

เปิดประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลทา่ตลาด สมัยวสิามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.256๗         วัน

จันทรท์ี ่๒๒  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ท่า

ตลาด 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

นายมนชัย  พร้อมมูล  -  วันนีเ้ปน็การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด สมัย 

ประธานสภาฯ    วิสามัญ ครัง้ที่  ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นะครับ     

  

ที่ประชุมฯ   -รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล 

                ท่าตลาด 

นายมนชัย  พร้อมมูล  -ตามที่ได้ส่งเอกสารสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

(ประธานสภาฯ)  ตำบลท่าตลาด การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด สมัย

    วิสามัญ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.256๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖  ธันวาคม  

    ๒๕๖๖ เวลา 1๐.๓0 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล      

    ท่าตลาด  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ให้แก่สมาชิกฯ ได ้

    ตรวจทานไปแล้ว หากมสีมาชิกฯ เห็นขอ้ความใดไม่ถูกต้อง  จ ะ ข อ ใ ห้

    แกไ้ขถ้อยคำใดในรายงานการประชุมครั้งนี ้หรือหากไม่มีข้อขาดตก 

    บกพร่องที่จะขอแก้ไข ขอให้ที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      

    ท่าตลาด ได้กรุณาให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ที่เสนอในครั้งนี้ 

    ด้วยครับ 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่  

๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  

เป็นเอกฉนัท์  จำนวน  ๑๐  เสยีง 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  ญัตติเสนอเพือ่พจิารณา 

 ๓.๑ เรื่องขออนมุัติใช้จา่ยเงนิสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

        ๒๕๖๗ 

นายมนชัย  พร้อมมูล  -ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ได้เสนอญัตติขอ 

(ประธานสภาฯ)  ใชจ้่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  เนื่องจาก ซับเมอร์ส
    สูบน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด หมู่ที่ 5  และหมู่ที่ 8  
    ได้ชำรุดเสียหายเกิดการขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ประชาชน
    ได้รับความเดือนร้อนในการใช้น้ำประปาเป็นอย่างมาก  จึงมีความจำเป็นที่
    ต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมซับเมอร์สอย่างรีบด่วน  แต่งบประมาณ
    รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567  มีไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติสภาให้ใช้ 
    จ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 ตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
    และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
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    สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข  (๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ใน 
    อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง  

   จากที่กล่าวมา  จึงมีความจำเป็นต้องเปิดประชุมสภาฯ สมัย 
    วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7  กรณีรีบด่วน ตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 22 ซึ่งสามารถเปิดสมัย 
    ประชุมและปิดประกาศน้อยกว่าสามวัน แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
    กำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม  เพ่ือสภาพิจารณาเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงิน 
    สะสมในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมซับเมอร์สดังกล่าว ให้สามารถใช้
    การได้ตามปกติอย่างรีบด่วน ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่
    ประชุมสภาพิจารณา  ขอเชิญครับ 
นายนวิัติ   หริัญ -เรียนทา่นประธานสภาฯ อบต.ทา่ตลาด สมาชิก อบต.ท่าตลาด 

(นายก อบต.ท่าตลาด) หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผูเ้ขา้ร่วมประชุม ทุกท่าน  ผมขอชีแ้จง 

 รายละเอียดขอใชจ้่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ใน
การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมซับเมอร์ส   ให้ที่ประชุมสภาได้พิจาณา
อนุมัติ ตามที่ได้ส่งรายละเอียดให้แก่สมาชิกแล้วนั้น  ดังนี้ 

  ๑.เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมซับเมอร์สสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๕  
 ตำบลท่าตลาด งบประมาณ  ๑๗๔,๐๐๐  บาท แผนงานอุตสาหกรรมและ 
 การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
 ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ซับเมิร์ส) ขนาด ๑๐ HP 

(แรงม้า) 
  ๒.เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมซับเมอร์สสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๘ 
 ตำบลท่าตลาด งบประมาณ  ๒๘๖,๐๐๐  บาท แผนงานอุตสาหกรรมและ 
 การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
 ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ (ซับเมิร์ส) ขนาด ๑๕ HP 

(แรงม้า) 
     รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๔๖๐,๐๐๐  บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
 โดย อบต.ท่าตลาดมีเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ หลัง 
 ปิดบัญชีประจำปี ๒๕๖๖  ที่จะนำไปใช้ได้  ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ 

เป็นเงินจำนวน  ๒๖,๙๐๙,๓๙๖.๕๙  บาท 
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นายมนชัย  พร้อมมูล  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้ซักถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายประวิทย์  บุญมี  -เปลี่ยนซับเมอร์สแล้วเปลี่ยนท่อด้วยหรือไม่ครับ  

(รองประธานสภาฯ)   

นายนวิัติ   หริัญ -ก็ต้องดูความเสียหายว่าท่อเสียหรือไม่ หากทอ่เสีย ทาง อบต.ก็ต้อง 

(นายก อบต.ท่าตลาด) แกไ้ขด้วยครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 

นายมนชัย  พร้อมมูล  -ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบและอนุมัติใช้จ่ายเงนิสะสม ประจำปี 

(ประธานสภาฯ) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่โปรดยกมอืครบั 

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบและอนุมตัิใช้จ่ายเงนิสะสม ประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน  ๒  รายการ  เป็นเงนิ  ๔๖๐,๐๐๐.- บาท 

(สี่แสนหกหมืน่บาทถ้วน) เป็นเอกฉันท์  จำนวน  ๑๐  เสยีง 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ 

    -เรือ่ง ปรกึษาหารอืเกีย่วกับเรื่องต่าง ๆ     

นายมนชัย  พร้อมมูล  -ขอเชิญสมาชิกฯ แต่ละหมู่ แจ้งต่อที่ประชุมครบั 

(ประธานสภาฯ) 

นายสุนทร  กิฬาลาช  -ฉีดยาฆ่าหญา้บริเวณลำคลอง 

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑) 

นางหฤทัย ทองสุวรรณ -ช่วงนีไ้ขเ้ลอืดออกกำลังระบาด ต้องการใหท้าง อบต.ไปพ่นยาเพือ่กำจัด 

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒)  ลูกนำ้ยุงลาย และหากมีทรายอะเบทก็ต้องการใหน้ำทรายอะเบทมาใช้ใน 

    การป้องกันการวางไข่ของยุงลายดว้ยค่ะ  

นางสุธาสิน ี อยู่ในธรรม -ถามเรื่องถังขยะที่หมู่บ้านสามพรานเพลส แต่ละบ้านต้องการได้ถังขยะ 

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3)  ค่ะ 

นายจรัส  พงษ์รอด  -ต้องการใหท้าง อบต.วางท่อในหมู่บ้าน 

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔)   

นายเฉลิมชัย ธนากรวโรดม - ขอถังขยะที่ฝาเปิดเป็นแบบฝาปิด 

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5)   

นายปรชีา  นาคอ่วมค้า -ตัดหญา้ขา้งทาง 

(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7)   



6 

 

นางสายทอง  เอี่ยมมี  -ลอกท่อบริเวณหลังโรงเรียน เนื่องจากท่ออุดตัน ต้องการใหน้ำรถ 

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๙) ดับเพลิงไปดันท่อให้ด้วย และขอยางมะตอยเพิ่มด้วยคะ 

นายธเนศ   เลิศสมจิตร -ปากทางทรงคะนอง สาย ๗ ใหช้่วยซ่อมทางใหด้้วยครับ แล้วก็เรื่อง 

(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐) เขื่อนครับ 

นายประวิทย์  บุญมี  -ฝุ่น PM ๒.๕ ใหน้ำรถน้ำไปสเปรย์นำ้อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครัง้  

(รองประธานสภาฯ)  -หมู่บ้านชัยมงคลแลนด์เรื่องการล้างท่อ 

    -เรื่องห้องประชุมสภาฯ จะดำเนินการเมื่อไหร่ 

    -รมิแม่น้ำในการจัดเก็บภาษี ที่ดินรกรา้ง พอถงึปีน้ำก็จะท่วม ซ่ึงน้ำท่วม 

    ทุกปี ชาวบ้านต้องการทำสวน แต่ไม่สามาถทำได้เนื่องจากน้ำท่วมทุกปี 

    กลายเป็นที่รกรา้ง ทำให้ตอ้งเสียภาษีแพงกว่าภาษีปกติ แต่ด้วยธรรมชาติ 

    ทำให้บรเิวณดังกล่าวรกรา้ง 

นายมนชัย   พร้อมมูล  -ไฟทาง ซอย ๕/๑  

(ประธานสภาฯ)   

นายนวิัติ   หริัญ - หมู่ที่ ๑ ฝากรองปลดัฯ และผอ.กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้รับผดิชอบ 

(นายก อบต.ท่าตลาด)  - หมู่ที่ ๒ ทาง อบต.จะจัดทำโครงการรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน 

    ยุงลายและจะแจกทรายอะเบทซึ่งจะใช้งบประมาณของทาง อบต. และ 

    งบประมาณของ สป.สช.ครับ 

    -หมู่ที่ ๓ เนื่องจาก ทาง อบต.ได้รับคำแนะนำจาก สตง.ว่าถังขยะใน 

    ตำบล ประชาชนสามารถใช้ร่วมกันได้ และไม่สามารถแจกให้ทุกบ้านได้ 

    -หมู่ที่ ๔ วางท่อระบายนำ้ กองช่างเตรียมทำแผนในการดำเนินการจะ 

    วางท่อ ๔๐ ซม.หลังร้านกอ๋ยได้ของบประมาณและลงระบบไทยวอเตอร์ 

    แพลนแล้ว 

    -หมู่ที่ ๕ มอบหมายกองสาธารณสุขฯ ดำเนินการด้วยครับ 

    -หมู่ที่ ๗ มอบหมายกองสาธารณสุขฯ ดำเนินการด้วยครับ  

    -หมู่ที่ ๙ ใหส้มาชิกสภาฯ มาเขยีนคำร้อง แล้วทาง อบต.จะดำเนินการให้ 

    ถ้าจะลอกต้องลอกทั้งหมด 

    -หมู่ที่ ๑๐ เรื่องปะยาง ทาง อบต.ดำเนินการใหอ้ยู่แล้วครับ 

    -หมู่ที่ ๘ (๑) PM ๒.๕ เป็นเรื่องอันตราย ยินดีจะดำเนินการใหค้รับ 

    อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ ในการสเปรย์น้ำ ไม่ใช่เฉพาะหมู่ที่ ๘ หมู่ 

    อื่น ๆ ด้วย 
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    -หมู่ที่ ๘ (๒) หมู่บ้านชัยมงคลแลนด์ ฝากให้ดูด้วยว่า ทาง อบต.จะ 

    สามารถดำเนินการได้หรอืไม่ ส่วนเรื่องนักโทษที่จะมาลอกท่อจะต้องมี 

    ค่าใช้จ่าย 

    -หมู่ ๘ (๓) เรื่องภาษี ขออนุญาตให้ผูอ้ำนวยการกองคลังชีแ้จงครับ 

นางสาวรสุรภา  ทองเมอืง -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผูบ้ริหาร 

(ผู้อำนวยการกองคลัง)  สมาชิกสภาตลอดจนผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องภาษีที่ดินและสิ่ง 

    ปลูกสร้างจะต้องมกีารจัดเก็บค่ะ โดยพืน้ที่ว่างเปล่าเสียในอัตรา ๐.๓  

    และหากไม่มกีารทำประโยชน์อีกในปีถัดไปจะเสียเพิ่มขึน้ปีละ ๐.๓ จนถงึ 

    ๐.๑๒ เต็มเพดาน ในกรณีน้ำท่วมจะเสีย ๐.๓ ตลอดทุกปีไม่มีการข้ึนภาษี 

    ค่ะ 

นายนวิัติ   หริญั -หมู่ที ่๖ การซ่อมไฟ มอบหมายปลัดเป็นผู้ตดิตามแบ่งงานในการซ่อม 

(นายก อบต.ท่าตลาด)  แซมไฟฟา้  

นายประวิทย์  บุญมี  -เรื่องท่อจากกรณีท่อตัน ยุงลายจะเกิดมาก ชาวบ้านก็แจ้งมาน้ำเสียก็จะ 

(รองประธานสภาฯ)  เกดิยุงลาย 

นายนวิัติ   หริัญ -ยุงลายก็น่าเป็นห่วงครับ แต่ยุงลายจะวางไข่ในนำ้สะอาด ส่วนการวางไข่ 

(นายก อบต.ท่าตลาด)  ในน้ำเสียคือยุงรำคาญ และผมขอให้รองปลัดชี้แจงไทยวอเตอร์แพลนด้วย 

    ครับ 

นางสาวอารยี์ เปี่ยมมีสมบูรณ์ -ระบบไทยวอเตอร์แพลน เป็นระบบบรหิารจัดการน้ำ ต้องลงระบบตั้งแต่ 

(รองปลัด อบต.ฯ)  ปี ๒๕๖๖-๒๕๖๘ มโีครงการที่ผ่านในลำดับที่ ๒ คือเขื่อนคลองพลู 

    และอีก ๒ โครงการคอื เขื่อน ม.๔ และเขื่อน ม.๑๐  

นายประวิทย์  บุญมี  -เรื่องห้องประชุมสภาฯ นายกฯยังไม่ได้ตอบเลยครับ 

(รองประธานสภาฯ)   

นายนวิัติ   หริัญ -ได้คุยกับปลัดแล้วนะครบั จะดำเนินการปรับปรุงหอ้งประชุมให้ครับ 

(นายก อบต.ท่าตลาด)       

ที่ประชุม -รับทราบ 

นายมนชัย   พร้อมมูล  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ  หากไม่มี  ผมขอ 

(ประธานสภาฯ)  ปิดประชุมครับ     

ปดิประชุมเวลา 1๑.๔๐ น. 
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  (ลงชื่อ)      ณาปรีญา    นกแก้ว     ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

         (  นางสาวณาปรญีา   นกแก้ว  ) 

                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทา่ตลาด 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลท่าตลาด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ.256๗ วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ 

เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด เสร็จเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว 

 

(ลงชื่อ)     สุธาสินี  อยู่ในธรรม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

            (นางสุธาสิน ี อยู่ในธรรม) 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด หมู่ที่ ๓ 

(ลงชื่อ)  จรัส   พงษ์รอด กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              (นายจรัส     พงษ์รอด) 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด หมู่ที่ ๔ 
 

(ลงชื่อ)       ธเนศ    เลิศสมจิตร กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             (นายธเนศ    เลศิสมจิตร) 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด หมู่ที่ ๑๐ 

ที่ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลทา่ตลาด ไดร้ับรองรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาดครัง้นีแ้ล้ว เมื่อวนัที่..................................................................    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

    (ลงชื่อ)         มนชัย      พร้อมมูล 

   (  นายมนชัย      พร้อมมูล  )    

                           ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตำบลท่าตลาด 

 

 


